

BAN TUYỂN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

**BẢN TIN  
THÔNG BÁO NỘI BỘ  
PHỤ TRANG**

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN  
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP  
NHIỆM KỲ 2021-2026

**06 ĐIỀU CỬ TRI CẦN BIẾT VỀ BẦU CỬ  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu của nhân dân (Quốc hội và Hội đồng nhân dân). Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, đây là những điều cần biết đối với cử tri về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.*

**1. Tuổi bầu cử:**

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử

**2. Nguyên tắc lập danh sách cử tri:**

- Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.

- Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

- Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.

- Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến Ủy ban nhân dân cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

- Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

### **3. Những mốc thời gian bầu cử quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026**

- Chậm nhất ngày 04/3/2021:

+ Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

+ Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

- Ngày 13/4/2021: Niêm yết danh sách cử tri.
- Chậm nhất là ngày 28/4/2021: Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
- Ngày 23/5/2021: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chậm nhất là ngày 02/6/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã.
- Chậm nhất là ngày 12/6/2021: Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.

#### **4. Thời gian bỏ phiếu:**

Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.

#### **5. Cách gạch phiếu bầu khi đi bầu cử:**

- Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu.

- Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả các thành viên Tổ bầu cử. Nếu cử tri gạch bị nhầm hoặc bị hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu hộ phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên phiếu bầu để cử tri tự mình quyết định. Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

## **6. Nguyên tắc bỏ phiếu:**

- Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

- Cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

- Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

- Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không

thẻ đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

- Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

- Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

*Văn Quốc*

## **MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 118/2020/QH14 về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

So với nhiệm kỳ 2016 - 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân

(HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có một số điểm mới, căn bản sau:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương. Một số công việc phục vụ bầu cử có thể được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến.

*Về thực hiện quy trình hướng dẫn hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và công tác vận động bầu cử:* Quy định danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết; quy định danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định; không quy định việc xác định nơi lấy ý kiến nơi cư trú của người ứng cử đang ở nhà công vụ, nhà khách, người ứng cử là sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì có thể tổ chức hội nghị cử tri tại ấp, khóm nơi người ứng cử đang sinh sống.

*Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri cần thực hiện theo quy định sau:* Trường hợp được dự kiến ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND không đạt sự tín nhiệm trên 50% số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác. Những trường hợp giới thiệu người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% số cử tri tham dự hội nghị cử tri

nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ tại hội nghị hiệp thương xem xét. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, đối với người ứng cử ĐBQH cần ít nhất là 10 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc.

*Về tuổi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026* đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa tính đến tháng 5/2021, tức là những người nam sinh từ tháng 02/1966 và nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây. Còn đối với ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, tức là nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. ĐBQH chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ ĐBQH đến hết nhiệm kỳ. Quy định mới Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, Hướng dẫn 36 bổ sung, sửa đổi 2 điểm là cán bộ Trung ương là ĐBQH tỉnh đó có thể được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn ĐBQH địa phương đó, vì lãnh đạo tỉnh đó không được giữ quá 2 chức danh lãnh đạo, các Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm Trưởng



đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

*Thứ nhất*, tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này: Đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống. Từ đó, nâng cao nhận thức của cử tri trong việc phát huy quyền và nghĩa vụ công dân khi thực hiện việc bầu cử.

*Thứ hai*, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp; vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

*Thứ ba*, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ

sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng tuyên truyền nhấn mạnh những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*Thứ tư*, tuyên truyền biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; đẩy mạnh việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

## **CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ TUNG TIN SAI SỰ THẬT, XUYÊN TẠC ĐỂ PHÁ HOẠI CUỘC BẦU CỬ**

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay, các ngành, các cấp đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; các tầng lớp nhân dân đang thi đua chào mừng bầu cử, phấn khởi đặt niềm tin và kỳ vọng hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Trong bối cảnh đó, với bản chất cố hữu thù nghịch và chống

phá Đảng, Nhà nước và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ráo riết tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở Việt Nam.

Phương thức chống phá chủ yếu bằng việc xuyên tạc thông tin, đưa ra những bình luận, nhận xét, đánh giá thiếu trung thực, phiến diện, một chiều, quy chụp, các đối tượng xấu đang hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức sai lầm liên quan đến hoạt động bầu cử. Trong đó, những nội dung chống phá chính mà các đối tượng xấu đang tiến hành là: xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, đưa ra luận điệu hết sức sai lệch và thâm hiểm như: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v... Với chiêu trò “tự ứng cử”, các phần tử chống đối, cơ hội chính trị được các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ để gây rối, phá hoại nguyên tắc của cuộc bầu cử; cũng qua đó để đánh bóng tên tuổi của bản thân trong giới “dân chủ”. Nguy hiểm hơn, càng gần đến ngày diễn ra bầu cử, các đối tượng ra sức xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử nhất là về nguyên tắc hiệp thương dân chủ; việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...; qua đó, hướng lái dư luận tin rằng cuộc bầu cử ở Việt Nam không dân chủ, kêu gọi đấu tranh xóa bỏ cơ chế bầu cử hiện tại, đòi hỏi phải tiến hành bầu cử theo phương thức đa đảng kiểu phương Tây.

Trước tình hình đó, chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá bầu cử của những thế lực thù địch, phân tử cơ hội chính trị là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử.

*Trước hết*, tập trung tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, tôn giáo; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, làm cho ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội toàn dân.

*Thứ hai*, kịp thời cập nhật thông tin về kết quả thực hiện các bước, quy trình để tiến tới cuộc bầu cử; nhất là việc tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương ba lần theo đúng quy định của pháp luật; việc tham gia đông đảo, có trách nhiệm của cử tri tại các hội nghị cử tri; ... để khẳng định tính chất ưu việt của cuộc bầu cử, phản bác các thông tin sai sự thật về cuộc bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, hiện nay, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã và đang ra sức giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận xã hội. Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử tại địa phương. Ban Thường trực Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại các địa phương về công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc... Ở cấp tỉnh, đến nay, có 96 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, trong đó 42 người là nữ, chiếm 43,75%; 36 người trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), chiếm 37,5%; 21 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 21,8%; 10 người ngoài Đảng, chiếm 10,4%; 10 người theo các tôn giáo, chiếm 3,1%. Tất cả các tỷ lệ trên đều vượt so với yêu cầu, đặc biệt là tỷ lệ người ngoài Đảng, người theo các tôn giáo, dân tộc thiểu số đạt cao là minh chứng rõ ràng khẳng định tính đại diện rộng rãi cho các giai tầng của người được giới thiệu ứng cử; thể hiện bầu không khí dân chủ và quyền làm chủ của người dân được phát huy.

*Thứ ba*, huy động đông đảo lực lượng, trong đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là nòng cốt kết hợp đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, trong đó chú ý kênh truyền thông qua mạng xã hội để kịp thời chuyển tải thông tin chính thống, với tần suất dày đặc về cuộc bầu cử đến với các giai tầng trong xã hội, từng bước phản bác và lấn át các thông tin sai sự thật, bồi nhọ liên quan đến công tác bầu cử trên mạng internet.

*Thứ tư*, cùng với việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử; các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vi phạm pháp luật, phá hoại cuộc bầu cử. Công khai kết quả xử lý trên các báo chí truyền thông để tạo sức răn đe, giáo dục.

*Trên hết*, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm hạt nhân phải nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình trong việc cùng với cấp ủy, chính quyền tổ chức thành công cuộc bầu cử. Chủ động cung cấp, định hướng thông tin giúp người dân nhận diện rõ bản chất sai trái, bịa đặt và cảnh giác với các luồng thông tin liên quan đến cuộc bầu cử do các thế lực thù địch, phản động tung ra. Mỗi người cần nâng cao khả năng “tự đề kháng”, tự bảo vệ chính mình trước các thông tin, xấu độc; có thái độ, trách nhiệm rõ ràng trước các luồng thông tin xấu lan truyền trên mạng xã hội trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

*Thành Nhân*

**ĐỀ MỖI CỬ TRI THỰC HIỆN TỐT  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MÌNH TRONG BẦU CỬ  
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP,  
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Bầu cử được ghi nhận là một trong những quyền Hiến định, được quy định trong cả 5 bản Hiến pháp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 - sửa đổi, bổ sung năm 2001 và Hiến pháp 2013). Điều 27, Hiến pháp 2013 và Điều 2, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 khẳng định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi một tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân”. Hiến pháp cũng quy

định, bầu cử không những là quyền của công dân mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, quyền bầu cử của công dân còn được ghi nhận là một trong những hình thức dân chủ trực tiếp, qua đó cử tri trực tiếp thực hiện quyền của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc, là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Trước ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (ngày 01/6/1946), phát biểu trước Quốc dân Đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến ý nghĩa chính trị và tính dân chủ của cuộc bầu cử: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có đức, có tài, để gánh vác công việc của nước nhà”, qua đó “Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri”.

Từ năm 1946 đến nay, qua các kỳ bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đều thành công tốt đẹp, đã lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, họ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đại diện cho Nhân dân đưa ra những quyết sách quan trọng đối với đất nước cũng như từng địa phương. Để lựa chọn được người đại diện cho mình ở các cơ quan dân cử (Quốc hội, HĐND các cấp), cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mỗi cử tri cần:

**Nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia bầu cử, có ý thức thực hiện nghĩa vụ công dân một cách cao nhất**, là dịp để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Bởi, mỗi lá phiếu của cử tri, mỗi đại biểu cử tri lựa chọn sẽ quyết định và ảnh hưởng đến các chủ trương, chính sách, đến việc bảo đảm những quyết sách được các cơ quan trong bộ máy Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, vì vậy, cử tri phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Đó không những là quyền của công dân mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân.

**Các đơn vị, địa phương, nhất là các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử** để góp phần làm cho mọi tầng lớp Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào việc giúp mọi cử tri nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, nhất là về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ (*Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại*



*biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”*; *Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”*); ... Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: *Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”*, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri ...

Bên cạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử, thì các cấp, ngành, cơ quan báo chí cũng cần quan tâm, đẩy mạnh việc đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

**Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong triển khai thực hiện các nội dung công tác**

**bầu cử** theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thắng lợi.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của của mỗi công dân. Vì vậy, mỗi cử tri cần tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử; nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách người tham gia ứng cử để đảm bảo bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua đó, bộ máy quyền lực này lại thực thi những chính sách hiệu quả, vì nhân dân.

*Phạm Văn Sử - Trưởng Chính trị tỉnh Đắk Nông*

## **THỰC HIỆN HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP**

Trong thời gian qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền và quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp đã xem xét, giải quyết đối với 93 đảng viên và 01 tổ chức đảng. Trong đó, cấp ủy viên các cấp bị tố cáo có 61 trường hợp, chiếm 65,59%. Cấp giải quyết, UBKT Tỉnh ủy giải quyết 09; UBKT cấp huyện giải quyết 51; UBKT cấp cơ sở giải quyết 33 trường hợp. Sau khi giải quyết, kết luận có 54 trường hợp

có vi phạm, phải xử lý, đã xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 33 trường hợp.

Nội dung đơn thư tố cáo liên quan chủ yếu về công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, đền bù, giải phóng mặt bằng; phẩm chất, đạo đức, lối sống; những điều cán bộ, đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý...

Việc giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng, được UBKT các cấp xem xét, giải quyết thận trọng, đảm bảo thời gian quy định. Các đơn thư tố cáo được xem xét, kết luận rõ ràng đúng, sai và xử lý nghiêm những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm. Thông qua kết quả giải quyết, đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; cũng như đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tuy nhiên, tình hình đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, gửi nhiều nơi, vượt cấp tăng theo hằng năm, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; một số tổ chức đảng giải quyết đơn còn kéo dài thời gian so với quy định...

Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải quyết đơn thư tố cáo nhằm phục vụ tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước hết, cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm, nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, giám sát nói chung và việc giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên nói riêng. Nắm vững đầy đủ các văn bản của Đảng, pháp luật Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên. Trước hết, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của UBKT Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Trong giải quyết đơn thư tố cáo, UBKT các cấp phải thực hiện đầy đủ các bước quy trình, quy định của Đảng. Cán bộ kiểm tra được giao thụ lý phải hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn, chịu khó, làm rõ từng vấn đề, phân tích nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến lỗi phạm, đề đề xuất, tham mưu UBKT xem xét, kết luận đúng người, đúng lỗi phạm, đúng quy định..

Thực hiện hiệu quả, chặt chẽ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan về giải quyết đơn thư tố cáo, nhất trong khâu thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung. Đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ kiểm tra để tham mưu thực hiện theo đúng quy định.

*Đường Hồng Thắng*

# **MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026**

Thực hiện quy trình bầu cử, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện, xã đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Trong đó, 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương và 2 người của Trung ương; 98 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; 513 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 3297 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Trên cơ sở đó, hiện nay Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã tiến hành ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo đúng luật định. Cụ thể, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội có 2 đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu là 6 người. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, có 14 đơn vị bầu cử cấp tỉnh, số đại biểu được bầu là 52 người. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố có 78 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 272 người. Đối với bầu cử HĐND cấp xã, có 569 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 1779 người.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, sáng 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ

hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, 11 người ở 10 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 6 nam 5 nữ. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 96 người, ở 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử; trong đó có 54 nam, 42 nữ (21 người dân tộc thiểu số, 3 tôn giáo, 10 người ngoài Đảng). Hiện tại, tất cả người nộp hồ sơ ứng cử không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, sẽ được tiến hành từ ngày 21/3-13/4.

**Thành lập khu vực bỏ phiếu riêng và tiến hành bầu cử trước 1 ngày:** Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thì đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, nhà hộ sinh, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam... thì được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng; đồng thời được đề xuất bỏ phiếu trước 1 ngày.

Trên cơ sở quy định của luật, Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để đề xuất thành lập khu vực bỏ phiếu riêng hoặc đề xuất bỏ phiếu trước 1 ngày nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành tốt việc bỏ phiếu

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định, trên địa bàn tỉnh thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, Ban bầu cử ĐBQH số 1, do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng ban, trụ sở đặt tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban bầu cử ĐBQH số 2 do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban, trụ sở đặt tại Văn phòng HĐND tỉnh. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện Krông Nô, Cư Jút và Đăk Mil; đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Đăk Song, Đăk Glong, Đăk R'láp, Tuy Đức và TP. Gia Nghĩa. Mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 ĐBQH. 14 đơn vị bầu cử cấp tỉnh (trong đó TP. Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức, mỗi địa phương 1 đơn vị bầu cử, các huyện còn lại mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử).

*Trịnh Nhấn*



## MỤC LỤC PHỤ TRANG

*Trang*

- 06 điều cử tri cần biết về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 02
- Một số điểm mới trong công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 06
- Cảnh giác với chiêu trò tung tin sai sự thật, xuyên tạc để phá hoại cuộc bầu cử. 10
- Để mỗi cử tri thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 14
- Thực hiện hiệu quả giải quyết đơn thư tố cáo phục vụ công tác Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 18
- Một số kết quả bước đầu phục vụ công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 21